

ชื่อเรื่องการค้นคว้าแบบอิสระ

อัตราผลตอบแทนส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ

ชื่อผู้เขียน

นางสาวรัชนิกร การวรัตน์พิเชฐ

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

คณะกรรมการสอบการค้นคว้าแบบอิสระ

ผศ.ดร. อัญชลี เจ็งเจริญ	ประธานกรรมการ
ผศ. วชิร พุกยกานนท์	กรรมการ
ผศ. กาญจนา โชคदार	กรรมการ

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษาคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ 2) เพื่อวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษาของนักศึกษาคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ และ 3) เพื่อใช้ข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางในการแนะนำนักศึกษาและผู้ปกครองในการประเมินกำลังด้านการลงทุนส่วนบุคคลเพื่อการศึกษา ก่อนการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ข้อมูลปฐมภูมิได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาคปกติ) ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 จำนวน 240 คน และสัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นเงินเดือน จำนวน 15 แห่ง และ 2) ข้อมูลทุติยภูมิในส่วนค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับสถาบันการศึกษา ได้จากประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายฝ่ายการคลังแผนกงบประมาณ มหาวิทยาลัยพายัพ รายได้เริ่มต้นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากแบบสำรวจของทบวงมหาวิทยาลัย และรายได้หลังหักภาษีของนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากผลงานวิจัยเรื่องอัตราผลตอบแทนของการลงทุนทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และในการพิจารณาการลงทุนได้เลือกใช้แนวคิดอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเลือกอัตราคิดลด (Discount Rate) ที่เหมาะสม

รัชนิกร การวรัตน์พิเชฐ. 2543. “อัตราผลตอบแทนส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ = Rate of Return on Personal Education Investment at Payap University.” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

ผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนส่วนบุคคลรวมของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของสาขาวิชา บัญชี และสาขาวิชาการเงินและการธนาคารต่อคน เท่ากับ 876.566 บาท และ 1,156.026 บาท ตามลำดับ โดยสาขาวิชาการบัญชีมีต้นทุนทางตรงส่วนบุคคลต่อคน เท่ากับ 623,036 บาท คิดเป็น ร้อยละ 71.08 ของต้นทุนส่วนบุคคลรวม ที่เหลือร้อยละ 28.92 เป็นต้นทุนทางอ้อมส่วนบุคคล สาขาวิชาการเงินและการธนาคารมีต้นทุนทางตรงส่วนบุคคลต่อคนเท่ากับ 902,496 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.08 ของต้นทุนส่วนบุคคลรวม ที่เหลือร้อยละ 21.93 เป็นต้นทุนทางอ้อมส่วนบุคคล

อัตราผลตอบแทนภายในส่วนบุคคลของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย พายัพ สาขาวิชาการบัญชี เท่ากับร้อยละ 12.61 และสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เท่ากับร้อยละ 10.78 แสดงให้เห็นว่าอัตราผลตอบแทนภายในส่วนบุคคลของการลงทุนทางการศึกษาในสาขาวิชา ทั้งสองดังกล่าวนี้ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1 ปี ที่ 6 เปอร์เซ็นต์ ถึงแม้ว่าอัตราผลตอบแทนที่ได้จะไม่สูงมากนัก ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาที่พิจารณา ผลตอบแทนเฉพาะอัตราเงินเดือนที่บุคคลได้รับเท่านั้น และยังเป็นการศึกษาที่อยู่ในสถานะเศรษฐกิจ ตกต่ำด้วย

ผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ว่าสมควรที่จะทำการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือไม่ และเพื่อเป็นข้อมูล สำหรับแนะแนวนักศึกษา และผู้ปกครองในการประเมินกำลังด้านการลงทุนส่วนบุคคลก่อนการ ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยพายัพ